

Số: /BC - UBND

Cẩm Nhượng, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 - HĐND xã khóa XX

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri tại các thôn, Thường trực HĐND và Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tổng hợp các ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XX. Ủy ban nhân dân xã xin được báo cáo kết quả xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 6 – HĐND xã khóa như sau:

Ý kiến 1. Đề nghị UBND cần có kế hoạch để nâng cấp, sửa chữa lại dãy nhà khám chữa bệnh tại Trạm y tế.

Trả lời:

Việc đề nghị đầu tư công trình Trạm y tế xã Cẩm Nhượng đã được UBND xã, UBND huyện Cẩm Xuyên đề xuất nhiều văn bản gửi các cơ quan chức năng có liên quan. Ngày 13/7/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Công văn số: 3610/UBND-VX1 về việc triển khai thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, vay vốn ADB, trong đó có danh mục xây dựng mới Trạm y tế xã Cẩm Nhượng. Hiện nay Ban quản lý dự án tỉnh đã lập hồ sơ thiết kế, thẩm định phê duyệt và mở thầu XD công trình.

Ý kiến 2. Sau Đại hội Hợp tác xã vệ sinh môi trường, nhân dân đánh giá rất cao cách làm việc của Hợp tác xã, tình trạng rác thải ứ đọng giảm đáng kể. Tuy nhiên nhân dân vẫn còn rất nhiều ý kiến về ý thức của một số hộ dân khi cố tình vứt rác bừa bãi, đưa rác ra bãi tập kết không đúng ngày quy định. Vấn đề này, đề nghị UBND cần có chế tài và biện pháp cụ thể để xử lý.

Trả lời:

Hiện nay, việc thu gom rác của HTX Vệ sinh Môi trường cơ bản đã thực hiện tốt trên các đơn vị thôn trên địa bàn. Không còn tình trạng để rác ứ đọng nhiều ngày gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hộ gia đình thiếu ý thức vẫn cố tình đưa rác ra bỏ tại các điểm công cộng như: khu vực kè biển, bên trước, cầu chui thôn Tân Dinh... gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. UBND xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, tuần tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm. Đề nghị Ban cán sự, các tổ chức đoàn thể của các thôn cần tăng cường hơn nữa công

tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình cần nâng cao ý thức, chấp hành trong việc tham gia, xử lý rác thải tại hộ gia đình mình nhằm đảm bảo cảnh quan, môi trường trong lành cho tất cả mọi người.

Ý kiến 3. Cần có sự kiểm soát và quản lý đối với các hộ kinh doanh nhà hàng dọc kè biển, tình trạng coi nói mở rộng nhà hàng ra phía biển, thải nước thải trực tiếp ra biển. Đề nghị UBND có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên.

Trả lời:

Để giải quyết những vấn đề này, UBND xã đã thành lập Tổ xử lý vi phạm hành lang bảo vệ đê kè. Sau khi có Quyết định, Tổ đã triển khai nhiệm vụ tiến hành xử lý buộc các chủ Nhà hàng, quán ăn tháo dỡ các biển quảng cáo đặt trên thân kè. Lập Biên bản vi phạm đối với các hộ có hành vi coi nói ra phía biển để buôn bán, kinh doanh; Tổ chức cho các hộ ký cam kết bảo vệ môi trường đảm bảo cảnh quan: hàng ngày dọn vệ sinh sạch sẽ tại khu vực kinh doanh, không đổ nước thải, rác thải bừa bãi, gom rác hàng ngày để đúng vị trí, đúng thời gian; phân loại rác thải tại nhà hàng. Tham gia dọn vệ sinh làm sạch biển khi UBND xã phát động các đợt ra quân. Hiện nay cơ bản các hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ tất cả các nội dung, yêu cầu trên.

Ý kiến 4. Đề nghị UBND xã có các giải pháp xử lý đối với tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực chợ Hòm và chợ Đón, tại các hộ sửa chữa xe máy, các hộ sản xuất chế biến hàng hải sản. Nội dung này, cử tri đã có ý kiến nhiều lần, đề nghị UBND quan tâm.

Trả lời:

Vấn đề này, UBND xã đã chỉ đạo Ban ATGT, Ban công an xã phối hợp với các đơn vị thôn ra quân giải tỏa trên các trục đường xã và trục thôn, đặc biệt là tại khu vực chợ hòm, chợ đón. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hành lang giao thông, dựng ô bán hàng che mắt tầm nhìn tại khu vực chợ đón, chợ Hòm vẫn còn tái diễn. Thời gian tới, Ban an toàn giao thông, Ban Công an xã sẽ tiếp tục ra quân tiến hành tháo dỡ các rèm che, ô dựng bán hàng... lấn chiếm hành lang gây mất an toàn giao thông. Đề nghị Ban cán sự các thôn, Ban quản lý các chợ thường xuyên nhắc nhở để các hộ kinh doanh tự tháo dỡ các rèm che, không dựng ô che nắng làm khuất tầm nhìn, gây cản trở giao thông cho người đi lại.

Ý kiến 5. Hiện nay, còn có tình trạng một số đám ma còn rải tiền dọc đường. Đề nghị UBND cần có biện pháp tuyên truyền vận động và có chế tài xử lý.

Trả lời:

Sau khi có ý kiến của nhân dân, UBND xã đã chỉ đạo Ban văn hoá tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đồng thời đề nghị Ban cán sự các thôn nhắc nhở, nghiêm cấm

tuyệt đối các hộ gia đình có người thân qua đời việc rải tiền, vàng mã dọc đường làm ảnh hưởng đến cảnh quan, vệ sinh môi trường. Hiện nay, tình trạng rải tiền, vàng mã dọc đường khi đưa đám tang đã chấm dứt, không còn tái diễn.

Ý kiến 6. Đề nghị tăng cường việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, tại công trường học.

Trả lời:

Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã phối hợp với đoàn liên ngành của huyện đã ra quân kiểm tra ba đợt, đã lập biên bản, tiến hành tiêu hủy các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một số quán hàng trước công trường Tiểu học, các Chợ đồng thời nhắc nhở các cơ sở không được tiếp diễn việc buôn bán đối với các sản phẩm trên. Thời gian tới, UBND sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, đồng thời xử phạt những hộ sản xuất, kinh doanh buôn bán không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các điểm kinh doanh tại các Chợ và công các trường học trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo kết quả xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 – HĐND xã khóa XX. Kính mong quý vị đại biểu và toàn thể cử tri góp ý xây dựng để UBND xã thực hiện có hiệu quả.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.UB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hùng